

รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการชุดที่ ๓ สมัยสามัญ ครั้งที่ ๙/๒๕๕๗

วันพุธที่ ๒๙ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

ณ ห้องประชุมบัวม่วง ๑ ชั้น ๔ อาคารสำนักงานอธิการบดี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์

ผู้มาประชุม

๑. ผศ.สมเกียรติ	ทองแก้ว	รองประธานคนที่ ๑
๒. อาจารย์นพกฤษณ์	ดำน้อย	กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
๓. อาจารย์รัชดาศักดิ์	สุเพ็งคำ	กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
๔. นายโยธิน	หนูแดง	กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
๕. อาจารย์สัมภาษณ์	สุวรรณคีรี	กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
๖. อาจารย์กฤตพร	ชูแสง	กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
๗. ผศ.สุธี	จันทร์ภาขจี	กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
๘. ผศ.ดร.นพมณี	ฤทธิกุลสิทธิชัย	กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
๙. ผศ.พีรญา	เชตุพงษ์	กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ/ เหรียญกษาปณ์คณาจารย์และข้าราชการ
๑๐. ผศ.ศุภวุฒิ	เนตรโพธิ์แก้ว	กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ/ เลขานุการสภาคณาจารย์และข้าราชการ

ผู้ไม่มาประชุม

๑. ผศ.ว่าที่ ร.ต.สมนึก	แก้ววิไล	ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
๒. นายสุนทร	เหรียญจื้อ	รองประธานคนที่ ๒
๓. นายทงศ์	โพธิ	กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ (ติตราชการ)

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๔๐ น.

การประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการฯ ตามกำหนดการจะเริ่มประชุมเวลา ๙.๐๐ น. ในวันนี้ มีคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการฯ มาพร้อมกันเพื่อรอการประชุมจำนวน ๑๐ ท่าน ถือว่าครบองค์ประชุม (เกินกึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ เท่าที่มีอยู่ตามข้อบังคับฯ) ซึ่งกรรมการทุกท่านได้รอ ผศ.ว่าที่ ร.ต. สมนึก แก้ววิไล ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มาทำหน้าที่ประธานการประชุม และเวลาได้ล่วงเลยจนถึง ๙.๔๐ น. ที่ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการฯ จึงขอให้ดำเนินการประชุมต่อไป ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ.๒๕๔๙ ข้อที่ ๒๑ วรรค ๒ โดยการลงมติแบบเปิดเผย ด้วยคะแนนเสียงกรรมการสภาคณาจารย์

และข้าราชการฯที่มาประชุมจำนวน ๑๐ เสียง เสนอให้ ผศ.สมเกียรติ ทองแก้ว รองประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการฯ คนที่ ๑ ทำหน้าที่เป็นประธานการประชุม

เปิดประชุม โดย ผศ.สมเกียรติ ทองแก้ว รองประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการฯ คนที่ ๑ ในเวลา ๙.๔๕ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ วาระที่ ๑.๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

การประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการฯ ในวันที่ ผศ. ว่าที่ ร.ต. สมนึก แก้ววิไล ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการฯ เป็นผู้นัดหมายการประชุมให้กรรมการฯ ทุกท่านทราบโดยทั่วกัน (ครบองค์ประชุม) จากการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการฯ สมัยวิสามัญครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ที่ประชุมก็ได้รับแจ้งระเบียบวาระการประชุมล่วงหน้าเกี่ยวกับการดำเนินการคัดเลือกและเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารงานภายในสภาคณาจารย์และข้าราชการฯ ตลอดจนคณะกรรมการประจำสภาคณาจารย์และข้าราชการฯ ใหม่ทุกตำแหน่ง

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ ๑.๒ เรื่องที่เลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

สืบเนื่องจาก การประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการฯ สมัยวิสามัญครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้แจ้งกำหนดการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการฯ สมัยสามัญครั้งที่ ๙/๒๕๕๗ วันพุธที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ พร้อมทั้งแจ้งระเบียบวาระการประชุม เรื่องการดำเนินการคัดเลือกเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารงานภายในสภาคณาจารย์และข้าราชการฯ และคณะกรรมการประจำสภาคณาจารย์และข้าราชการฯ ใหม่ทุกตำแหน่ง ความทราบแล้วนั้น ฝ่ายเลขานุการได้ดำเนินการจัดทำหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการฯ โดยได้ทำบันทึกเสนอให้ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการฯ (ผศ.ว่าที่ ร.ต.สมนึก แก้ววิไล) เพื่อลงนามในหนังสือเชิญประชุมลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๗ พร้อมทั้งได้พยายามติดต่อ ผศ.ว่าที่ ร.ต.สมนึก ให้มาลงนาม แต่ก็ไม่สามารถติดต่อได้ทั้งวัน (๑๕ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๗) ต่อมาเช้าวันที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๗ ฝ่ายเลขานุการสภาคณาจารย์ฯ (ผศ.ศุภวุฒิ เนตรโพธิ์แก้ว) จึงได้ตัดสินใจเดินทางไปพบ ผศ.ว่าที่ ร.ต.สมนึก ที่ห้องทำงาน (ห้องพยาบาล คณะบริหารธุรกิจ ศูนย์พลศึกษาพระนคร) เมื่อไปถึงได้พบกับ ผศ.ว่าที่ ร.ต.สมนึก และได้พูดคุยพร้อมเสนอหนังสือเชิญประชุมให้ ผศ.ว่าที่ ร.ต.สมนึก ลงนาม แต่ ผศ.ว่าที่ ร.ต.สมนึก แจ้งว่าไม่ขอลงนามในหนังสือเชิญประชุม โดยอ้างว่าขอศึกษาข้อมูลก่อนว่าสามารถลงนามได้หรือไม่ ฝ่ายเลขานุการสภาฯ จึงได้โทรศัพท์ประสานงานไปยัง คุณอานันต์ โรจนตันติกุล นิติกรชำนาญการพิเศษ กองบริหารงานบุคคล ซึ่งคุณอานันต์ ได้อธิบายให้ ผศ.ว่าที่ ร.ต.สมนึก ทราบว่า การลงนามหนังสือเชิญประชุมต้องทำตามมติที่ประชุม ซึ่งท่านประธานฯ ได้นัดหมายไว้แล้วล่วงหน้าจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา ส่วนระเบียบวาระการประชุมที่กำหนดให้มีการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารใหม่ ผศ.ว่าที่ ร.ต.สมนึก ก็ยังมีสิทธิ์ที่เป็นประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการฯ ได้อีก หากคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการฯ ลงมติให้ ขึ้นอยู่กับคะแนนเสียง คุณอานันต์ ได้พยายามให้ข้อเสนอแนะและอธิบายข้อมูลหมายต่างๆ แก่ ผศ.ว่าที่

ร.ต.สมนึก แต่หลังจากวางสายโทรศัพท์จากคุณอนันต์ ผศ.ว่าที่ ร.ต.สมนึก ก็ยังไม่ลงนามในหนังสือเชิญประชุม ฝ่ายเลขานุการสภาฯ ก็ได้ออกมาโทรศัพท์พูดคุยกับคุณอนันต์อีก เมื่อวางสายจากคุณอนันต์ ฝ่ายเลขานุการสภาฯ ได้กลับเข้าไปในห้องพยาบาลอีกครั้ง แต่ไม่พบ ผศ.ว่าที่ ร.ต.สมนึก ซึ่งไม่ทราบว่าจะหายไปไหน ฝ่ายเลขานุการสภาฯ ได้เข้ามานั่งรอ ผศ.ว่าที่ ร.ต.สมนึก ที่หน้าโต๊ะทำงานเป็นเวลา ๑ ชั่วโมง ก็ไม่มีวี่แววว่า ผศ.ว่าที่ ร.ต.สมนึก จะกลับมา จึงได้วางบันทึกเสนอลงนามหนังสือเชิญประชุม และหนังสือเชิญประชุมสภาคณาจารย์ฯ ครั้งนี้พร้อมสำเนาไว้ที่โต๊ะทำงานของ ผศ.ว่าที่ ร.ต.สมนึก โดยบันทึกขอเสนอให้ลงนามในหนังสือเชิญประชุมของเลขานุการสภาฯ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๗ หากพ้นกำหนดดังกล่าวจะขอเสนอให้ รองประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ คนที่ ๑ คือ ผศ.สมเกียรติ ทองแก้ว เป็นผู้ทำหน้าที่ลงนามแทน ตามข้อบังคับฯ ซึ่งเป็นการดำเนินการตามคำแนะนำของ คุณอนันต์ เมื่อครบกำหนด วันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๗ ฝ่ายเลขานุการสภาฯ ก็ยังไม่ได้รับหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารย์ฯ ตามที่ได้ขอให้ลงนาม จึงได้ทำบันทึกถึงรองประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ คนที่ ๑ คือ ผศ.สมเกียรติ ทองแก้ว เป็นผู้ทำหน้าที่ลงนามแทน ตามข้อบังคับฯ ซึ่งได้ลงนามในวันที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๗ หลังจากนั้น ฝ่ายเลขานุการสภาฯ ก็ได้ส่งหนังสือเชิญประชุมไปยังคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการทุกท่านเป็นไปตามปกติที่ได้ดำเนินการมาในทุกๆ ครั้ง คือ ต้องแจ้งหนังสือเชิญประชุมเป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมทั้งระเบียบวาระการประชุมไม่น้อยกว่า ๗ วัน ตามข้อที่ ๒๓ แห่งข้อบังคับฯ ฝ่ายเลขานุการสภาฯ ได้รับทราบในข้อกฎหมายจากทางคุณอนันต์ แล้วว่าการประชุมครั้งนี้ไม่จำเป็นต้องทำเป็นหนังสือเชิญประชุมก็ได้เพราะ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ (ผศ.ว่าที่ ร.ต.สมนึก แก้ววิไล) ได้แจ้งล่วงหน้าและกำหนดวันเวลาในการประชุมครั้งนี้ ตั้งแต่ในการประชุมครั้งที่ผ่านมามีพร้อมทั้งได้แจ้งระเบียบวาระการประชุมให้คณะกรรมการสภาคณาจารย์ฯ ทุกท่านทราบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้เป็นไปตามความในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙ เพียงแต่ทางฝ่ายเลขานุการสภาฯ ดำเนินการให้มีหนังสือเชิญประชุมตามธรรมเนียมปฏิบัติที่เคยทำมาในทุกๆ ครั้งเท่านั้น จึงขอแจ้งรายละเอียดทั้งหมดให้ที่ประชุมทราบข้อเท็จจริงดังกล่าว

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

รับรองรายงานการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗
วันจันทร์ที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๗

ที่ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ได้ให้มีการพิจารณารายงานการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ วันจันทร์ที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๗ เพื่อให้มีการรับรองโดยที่ประชุมได้พิจารณาแล้วให้มีการปรับแก้ไขในสาระสำคัญ ดังนี้

หน้าที่ ๕

บรรทัดที่ ๓ วันพุธที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๗ แก้ไขเป็น วันพุธที่ ๒๐ ตุลาคม

พ.ศ.๒๕๕๗

บรรทัดที่ ๖ วันพุธที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๗ แก้ไขเป็น วันพุธที่ ๒๐ ตุลาคม
พ.ศ.๒๕๕๗

บรรทัดที่ ๑๔ ให้ตัดคำว่า ผล

บรรทัดที่ ๓๔ ให้เปลี่ยนจาก จึงขอตำนิ แก้เป็น จึงขอเสนอ

หน้าที่ ๖

บรรทัดที่ ๑๑ แก้ไขคำผิด เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๗ แก้ไขเป็น เมื่อวันที่
๓๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๗

บรรทัดที่ ๑๔ ให้เพิ่มเป็น รายชื่อที่ ๔. นายนพกฤษณ์ ดำน้อย

บรรทัดที่ ๑๗ ให้ตัดคำว่า ลงมติในคราวการประชุม แก้ไขเป็น ลงมติในการประชุม

บรรทัดที่ ๑๙ จากข้อความว่า ได้แจ้งต่อที่ประชุม ให้แก้ไขว่า ได้แจ้งในที่ประชุม

บรรทัดที่ ๒๑ ให้ตัดคำว่า ไปต่อมาสภาคณาจารย์และข้าราชการ

บรรทัดที่ ๒๑ ให้เพิ่มคำว่า โดยได้รายงานผลของการลงมติ

บรรทัดที่ ๒๑ ให้ตัดคำว่า เพื่อรายงาน ออก

บรรทัดที่ ๒๒ ให้ตัดคำว่า กลับมา แก้ไขเป็น มหาวิทยาลัยมีบันทึกตอบกลับ
ดังที่จะพิจารณาในระเบียบวาระที่ ๔.๑

บรรทัดที่ ๒๙ ให้แก้ไขจาก ที่ประชุมต้องควรพิจารณา แก้ไขเป็น ที่ประชุมควรพิจารณา

บรรทัดที่ ๓๑ ตัดคำท้ายว่า ที่มีมติไปแล้ว ออก

หน้าที่ ๗

บรรทัดที่ ๑๐ แก้ไขคำผิดจาก ที่ประชุมได้พิจารณา แก้เป็น ที่ประชุมได้พิจารณา

บรรทัดที่ ๑๒ แก้ไขจาก ได้ให้ความเห็นที่ไม่เห็นด้วยกับ แก้ไขใหม่เป็น
ได้ให้ความคิดเห็นว่า

บรรทัดที่ ๑๔ แก้ไขจาก ในกรณีที่จะ แก้ไขใหม่เป็น ในกรณีที่ไม่เข้าร่วม

บรรทัดที่ ๑๔ ตัดคำว่า หลายท่าน ออก

บรรทัดที่ ๑๔ แก้ไขจาก มีบุคลากรหลายท่านในมหาวิทยาลัยได้ซักถามมาที่ตน
แก้ไขใหม่เป็น มีบุคลากรของมหาวิทยาลัยได้สอบถามมาที่ตน

บรรทัดที่ ๑๖ แก้ไขใหม่จาก เหตุนี้จะเป็นเหตุว่าไม่เป็นการประพุดิเสื่อมเสีย
หรือบกพร่องต่อหน้าที่หรืออย่างไรและในกรณีที่มิมีมติให้ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
พ้นจากตำแหน่งสาเหตุจริงๆ ก็มาจากการทำหน้าที่ของประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
ที่ผ่านมาที่ไม่สามารถทำหน้าที่ของตนเอง แก้ไขใหม่เป็น ดังนั้นในกรณีนี้ถือว่าการประพุดิเสื่อมเสีย
บกพร่องต่อหน้าที่หรือไม่ และในกรณีที่มิมีมติให้ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
พ้นจากตำแหน่งสาเหตุที่แท้จริงมาจากการทำหน้าที่ของประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
ที่ผ่านมาไม่สามารถทำหน้าที่ของตนเอง

บรรทัดที่ ๒๐ ให้ตัดคำท้ายว่า **จึงไม่เห็นด้วย** ออก

บรรทัดที่ ๑๙-๒๐ ให้เพิ่มคำว่า **ชี้แจงไม่ตรงกับข้อเท็จจริง** ตามบันทึกข้อความของมหาวิทยาลัย ที่ ศธ ๐๕๘๑.๑๙/๓๘๔๒ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๗

บรรทัดที่ ๒๑ ตัดข้อความและแก้ไขใหม่ดังนี้ กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ หลายท่านเห็นว่าการทำหน้าที่ของประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ว่ามีข้อบกพร่องหลายประการ เช่น การมาเป็นประธานการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ที่มาสายเป็นประจำ และการไม่นำเรื่องร้องเรียนที่สภาคณาจารย์ฯ แก้ไขใหม่ กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ หลายท่านมีความเห็นเกี่ยวกับการทำหน้าที่ของประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ **ว่ามี** ข้อบกพร่องหลายประการ เช่น การมาเป็นประธานการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ การมาสายเป็นประจำของประธานฯ การไม่นำเรื่องต่างๆตามมติที่ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ เช่น กรณีการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ไม่เป็นธรรมของ ผศ.พิรุณ เชตุพงษ์ อาจารย์คณะบริหารธุรกิจ (รอบการประเมินที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑ เมษายน – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖)

บรรทัดที่ ๓๕ แก้ไขจาก การพิจารณาเกี่ยวกับที่สภาคณาจารย์และข้าราชการมีมติเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง แก้ไขเป็น การพิจารณามติสภาคณาจารย์และข้าราชการ เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง

หน้าที่ ๙

บรรทัดที่ ๑๓ แก้ไขนามสกุลผิดจาก ๓. นายสัมพันธ์ สิวรรณศิริ แก้ไขเป็น ๓. นายสัมพันธ์ สิวรรณศิริ

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ สมัยวิสามัญครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ วันจันทร์ที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๗

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

พิจารณาเปลี่ยนแปลง และลงมติคัดเลือกคณะกรรมการบริหารสภาคณาจารย์และข้าราชการใหม่ทุกตำแหน่ง เพื่อให้การดำเนินงานของสภาคณาจารย์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ได้แก่ ตำแหน่งต่างๆ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ.๒๕๔๔ ดังต่อไปนี้

- ๓.๑ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
- ๓.๒ รองประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ คนที่ ๑
- ๓.๓ รองประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ คนที่ ๒
- ๓.๔ เลขานุการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
- ๓.๕ ผู้ช่วยเลขานุการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
- ๓.๖ เภรัญญิกสภาคณาจารย์และข้าราชการ
- ๓.๗ คณะอนุกรรมการในฝ่ายต่างๆ ประจำสภาคณาจารย์และข้าราชการ

ผศ. สมเกียรติ ทองแก้ว ประธานการประชุม (รองประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ คนที่ ๑) ได้ขอมติที่ประชุมในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

๑. การเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการจะดำเนินการอย่างไร ระหว่างการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการทั้งคณะ (ทุกตำแหน่ง) หรือ การเปลี่ยนแปลงเฉพาะตำแหน่งประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ

มติที่ประชุม เห็นด้วยให้มีการเปลี่ยนแปลงเฉพาะตำแหน่งประธานสภาคณาจารย์ฯ (เห็นด้วย ๑๐ เสียง ไม่เห็นด้วย ๐ เสียง งดออกเสียง ๐ เสียง)

๒. การลงคะแนนจะลงคะแนนแบบลับหรือเปิดเผย

มติที่ประชุม เลือกประธานฯ ด้วยการลงคะแนนลับ มีมติให้ลงคะแนนแบบลับ ๙ เสียง และแบบเปิดเผย ๐ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง

๓. การคัดเลือกคณะกรรมการบริหารสภาคณาจารย์ฯ ตำแหน่งที่ ๓.๒-๓.๖ จะให้ดำเนินการอย่างไร ระหว่างการคัดเลือกทุกตำแหน่ง หรือคัดเลือกเฉพาะตำแหน่งประธานฯ และให้อำนาจประธานฯ ไปเลือกคณะกรรมการตามข้อ ๓.๒-๓.๖

มติที่ประชุม เห็นด้วยที่จะให้คัดเลือกเฉพาะตำแหน่งประธานฯ และให้อำนาจประธานฯ ไปเลือกคณะกรรมการตามข้อ ๓.๒-๓.๖ เห็นด้วย ๑๐ เสียง ไม่เห็นด้วย ๐ เสียง

๔. การเสนอชื่อประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ คนใหม่ (กรรมการบริหารสภาคณาจารย์ฯ)

อาจารย์สัมภาษณ์ สุวรรณศิริ กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ได้เสนอในที่ประชุมว่าตนขอเสนอ ผศ.ศุภวุฒิ เนตรโพธิ์แก้ว เลขานุการสภาคณาจารย์และข้าราชการ โดยมีกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการยกมือรับรองการเสนอชื่อถูกต้อง

อาจารย์นพภุศน์ ดำน้อย กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ได้เสนอในที่ประชุมว่าตนขอเสนอ ผศ.สุธี จันทราภาขจี กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ โดยมีกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการยกมือรับรองการเสนอชื่อถูกต้อง

ประธานการประชุม รองประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ คนที่ ๑ ผศ.สมเกียรติ ทองแก้ว ได้ถามในที่ประชุมอีกครั้งว่าจะมีกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ท่านใดเสนอชื่อเพิ่มเติมอีกหรือไม่จากจำนวน ๒ ท่าน

มติที่ประชุม ไม่มีผู้ใดเสนอชื่อกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการเพิ่มเติม

มติที่ประชุม ได้มีการลงคะแนนแบบลับ เพื่อคัดเลือกกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ จากจำนวน ๒ รายชื่อ คือ ๑. ผศ.ศุภวุฒิ เนตรโพธิ์แก้ว กับ ๒. ผศ.สุธี จันทราภาขจี

ผลปรากฏว่า ผศ.ศุภวุฒิ เนตรโพธิ์แก้ว ได้รับการคัดเลือกจากที่ประชุมด้วยคะแนน ๕ เสียง ผศ.สุธี จันทราภาขจี จำนวน ๔ เสียง งดออกเสียงจำนวน ๑ เสียง ดังนั้น ที่ประชุมจึงมติดด้วยเสียงข้างมากในที่ประชุมคัดเลือกให้ ผศ.ศุภวุฒิ เนตรโพธิ์แก้ว ทำหน้าที่ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ (ตำแหน่งกรรมการบริหารงานสภาคณาจารย์ฯ)

๕. ผศ.ศุภวุฒิ เนตรโพธิ์แก้ว ได้ทำการคัดเลือกกรรมการสภาฯ โดยการเสนอชื่อผู้ทำหน้าที่ในตำแหน่งที่ ๓.๒-๓.๖ ในที่ประชุม ดังนี้

- | | |
|--------------------------------|---|
| ๑. ผศ.สุธี จันทราภาขจี | รองประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ คนที่ ๑ |
| ๒. ผศ.สมเกียรติ ทองแก้ว | รองประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ คนที่ ๒ |
| ๓. ผศ.ดร.นพมณี ฤทธิกุลสิทธิชัย | กรรมการและเลขานุการสภาคณาจารย์และข้าราชการ |
| ๔. อาจารย์กฤตพร ชูแสง | กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการสภาคณาจารย์และข้าราชการ |
| ๕. ผศ.พีรญา เขตพงษ์ | กรรมการและเหรัญญิกสภาคณาจารย์และข้าราชการ |

มติที่ประชุม ให้ฝ่ายเลขานุการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ทำบันทึกรายงานการเปลี่ยนแปลง คณะกรรมการบริหารงานภายในสภาคณาจารย์และข้าราชการ ไปยังมหาวิทยาลัยทราบต่อไป และในส่วนของ พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการในฝ่ายต่างๆ ประจําานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ที่ประชุมได้ขอให้เป็นการ สืบเนื่องในการประชุมครั้งหน้า

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ

ที่ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ได้ขอให้ทางฝ่ายเลขานุการสภาคณาจารย์และข้าราชการ แจ้งต่อที่ประชุมเกี่ยวกับผลการเข้าร่วมประชุมกับประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) สมัยสามัญครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๗-๑๘ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๗ ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก กรุงเทพฯ

เลขานุการสภาคณาจารย์และข้าราชการ (ผศ.ศุภวุฒิ เนตรโพธิ์แก้ว) ได้รายงาน ว่าที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) สมัยสามัญครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๗ ได้แจ้ง ความคืบหน้าเกี่ยวกับการเตรียมงานประชุมวิชาการ ปอมท.วิชาการ ที่จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๑๙-๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ โรงแรมอมารี แอร์พอร์ต ดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยมี ฯพณฯ ประธานองคมนตรี พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม และกำหนดการของ งานและรายละเอียดการส่งผลงานวิจัยนำเสนอในงานการประชุมวิชาการดังกล่าวของบุคลากรในมหาวิทยาลัย ไปยังหัวหน้าหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร แล้วผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลัยแต่เนื่องจากผู้จัดงานคือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี(มจธ.)แจ้งว่าขณะนี้ผู้ตอบรับเข้าร่วมงานประชุมวิชาการจำนวนน้อยมากจึงขอความร่วมมือทุกๆ มหาวิทยาลัยที่เป็นสมาชิกกรรมการ ปอมท. ตอบรับเข้าร่วมงาน มหาวิทยาลัยละ ๑๐ ท่าน ซึ่งในนามของ มทร.พระนคร ก็ยังไม่มีท่านใดตอบรับเข้าร่วมงานเช่นกันที่ประชุมเห็นว่าการประชุมวิชาการ ปอมท.ครั้งนี้ยังไม่เป็นการประชุมในมาตรฐานระดับนานาชาติหรือระดับชาติ ซึ่งทำให้มีผู้สนใจเข้าร่วมงานน้อย ต่อไปในอนาคตทาง ปอมท.ควรผลักดันให้สามารถเป็นการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือระดับชาติต่อไป

ประธานการประชุม จึงขอให้ที่ประชุมเสนอว่าจะส่งท่านใดเข้าร่วมประชุมวิชาการ ปอมท.ในครั้งนี้อย่างไรเพื่อให้ความร่วมมือกับทาง ปอมท. ที่ประชุมได้เสนอชื่อผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ ปอมท. จำนวน ๓ ท่าน ดังนี้

๑. ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
๒. เลขานุการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
๓. อาจารย์สัมพันธ์ สุวรรณคีรี

ปิดประชุมเวลา ๑๓.๑๕ น.

ประธานการประชุม นัดประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งต่อไป สมัยสามัญ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๗ ในวันพุธที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมบัวม่วง ๑ ชั้น ๔ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์

.....
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภวุฒิ เนตรโพธิ์แก้ว)
เลขานุการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
ผู้บันทึก / ผู้ตรวจรายงานการประชุม